

## แอร์รถมีกลิ่นตอนเปิด เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

นำเสนอเมื่อ : 29 ส.ค. 2565

เคยหรือไม่ พอใช้รถไปนาน ๆ จะเริ่มรู้สึกว่าแอร์รถมีปัญหา ไม่ว่าจะเปิดแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง ไปจนถึงการมีกลิ่นตอนเปิด สร้างความรำคาญใจให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก จึงอยากนำเอาข้อมูลดี ๆ ถึงสาเหตุที่ชัดเจนของอาการดังกล่าวมาบอกต่อ แอร์รถมีกลิ่นเกิดจากอะไร ควรแก้ไขอย่างไร ต้องมีการติดต่อนายอะไหล่ Denso เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างหรือไม่ ลองศึกษาพร้อมกันเลย

### แอร์รถมีกลิ่นตอนเปิด เกิดจากอะไร

สาเหตุสำคัญที่ทำให้แอร์รถมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เหม็นอับ เหม็นเปรี้ยว เมื่อสตาร์ทเครื่องและเปิดแอร์ มาจากการเกิดความชื้นและมีสิ่งสกปรกอยู่บริเวณคอยล์เย็นหรือตรงตู้แอร์ เนื่องจากทุกครั้งที่เปิดระบบทำความเย็นภายในรถมักมีหยดน้ำซึ่งเป็นการทำงานตามปกติ จากนั้นจะถูกระบายผ่านไปทางท่อเพื่อลงไปสู่ใต้ท้องรถ (ระบบเดียวกับแอร์บ้าน)

คราวนี้พอรถของคุณมีการใช้งานนานมากขึ้น ตู้แอร์ย่อมมีสิ่งสกปรกต่าง ๆ เข้าไปอุดตันจากลมที่ดูดอากาศเข้าไป พอบวกกับความชื้นก็ทำให้แบคทีเรียกับเชื้อราก่อตัวขึ้นมา คราวนี้พอสตาร์ทก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นแปลก ๆ จากลมที่ถูกเป่าออกมาภายในห้องโดยสารนั่นเอง

### แก้ไขอาการรถมีกลิ่นตอนเปิดได้อย่างไร

- ทำความสะอาดแผ่นกรองแอร์ หรือจะเปลี่ยนใหม่โดยเลือกซื้อจากศูนย์อะไหล่ Denso ก็จะได้อุปกรณ์คุณภาพดีมาใช้งาน
- ฉีดน้ำยาทำความสะอาด, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือสเปรย์กำจัดกลิ่นเข้าไปในระบบปรับอากาศของตัวรถยนต์ ตัวน้ำยาจะทำการฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย ช่วยลดการเกิดกลิ่นอับได้
- ล้างตู้แอร์ในกรณีที่คุณรู้สึกว่าแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างผสมกับการรมกลิ่นเหม็น ซึ่งรูปแบบการล้างมีทั้งล้างแบบไม่ถอดตู้ ได้ความสะดวก รวดเร็ว แต่ถ้ายากกลางแบบสะอาดเยี่ยมพร้อมจัดการกับปัญหาที่ระบายน้ำสกปรก มีการอุดตันมาก แนะนำเลือกวิธีล้างแบบถอดตู้จะตอบโจทย์มากกว่า

อย่างไรก็ตาม นอกจากการล้างทำความสะอาด การเปลี่ยนอะไหล่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว คุณอาจใช้วิธีป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นอับเบื้องต้นได้เช่นกัน อาทิ ไม่นำอาหารมีกลิ่นแรงเข้ามาทาน, ไม่สูบบุหรี่ในรถ การใช้ผ้ายางปูพื้นคุณภาพดี หมั่นทำความสะอาดภายในรถให้บ่อย รวมถึงไม่แนะนำให้ใช้สเปรย์ปรับอากาศและการบูรในการดับกลิ่นเด็ดขาด เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะมีสารระเหยส่งผลให้เกิดเมื่อสะสมจนกลิ่นเหม็นเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

ลองนำเอาคำแนะนำต่าง ๆ เหล่านี้ไปปรับใช้กันดู เพื่อให้การขับซี้ทุกครั้งรู้สึกดี ไม่ต้องทนกับความเหม็นอับหรืออาการแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างจนรำคาญใจอีกต่อไป